
  

                รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

สมัยสามัญครั้งที่   5/2561 วันที่  21  กุมภาพันธ์  2561  เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุม  2209  อาคารศูนย์สัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

------------------- 

รายชื่อกรรมการที่มาประชุม   

1. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

4.รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 

5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 

6. ประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ 

    สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

7. ประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กรรมการ 

     สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  ศิลม่ัน กรรมการ 

  9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์ กรรมการ 

  10. อาจารย์ ดร. ภาคภมิู  เสาวภาคย์ กรรมการ 

  11. นางแสงจันทร์  ศรีวังพล กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อกรรมการที่ไม่มาประชุม  

1. ประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ติดราชการอืน่ 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

1. อาจารย์ ดร. อานนท์  ปะเสระกัง 

2. นางสาวอรทัย  ปรีชา 

3. นายธนกร  เคหา 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุม 

1. นางรจนา  อุดมรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 

   เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
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                    1.1.1 กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559-2560 

          ประธานแจ้งให้ทราบว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559-2560  

ในระหว่างวันที่ 18-19  กุมภาพันธ์  2561  ได้เสร็จส้ินและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

                   ที่ประชุมรับทราบ 
 

                  1.1.2  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง  กองทุนแอทองฟาร์ม 

 ประธานแจ้งให้ทราบว่า ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0523.1.1.6/70 ลงวันที่  16  

มกราคม  2561 งานประชุม สํานักงานอธิการบดี แจ้งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม 

ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่  9  มกราคม 2561  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นําเงินฝากกองทุนแอทองฟาร์ม

รวมเข้ากับกองทุนเพ่ือการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยอยู่ในการควบคุมของกองแนะแนวและ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และให้กองแนะแนวฯ สรุปดอกผลของกองทุนแจ้งให้คณะสัตวศาสตร์ฯ ทราบเป็นประจําทุกป ี

ทั้งนี้ดอกผลของกองทุนฯ ให้ใช้สําหรับเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะสัตวศาตร์ฯ เท่านั้น  
 

                     ที่ประชุมรับทราบ 
 

                    1.1.3 ผลการตรวจประเมินการอนุรักษ์พลังงาน       

ประธานแจ้งให้ทราบว่า  ตามหนังสือที่ พน 0504/862 ลงวันที่  17 มกราคม 2561  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แจ้งให้ทราบว่าการจัดการพลังงานของคณะสัตวศาสตร์  

และเทคโนโลยี สําหรับอาคารควบคุม ประจําปี พ.ศ. 2559  อยู่ในเกณฑ์ผ่านการตรวจสอบ โดยขอให้

พัฒนาระบบการจัดการพลังงานให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 
  

ที่ประชุมรับทราบ  
 

1.1.4 แจ้งประเด็นสําคัญจากการประชุม ทปอ. 

ประธานแจ้งให้ทราบว่า งานเลขานุการผู้บริหาร สํานักงานอธิการบดี ได้จัดส่งสรุป 

ประเด็นข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. 60 ในการประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 21-21  มกราคม  2561 ตามเอกสารแนบเสนอต่อที่

ประชุม ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ใช้ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 1 – 10  ไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศมา

ใหม่ 
  

     ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.5 การทํา MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ อําเภอสะเมิง 

         ประธานแจ้งให้ทราบว่า  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้ส่ง

สําเนา MOU ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ อําเภอสะเมิง มาเพ่ือให้คณะทราบ 

และนําไปใช้ประโยชน์ในความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาพื้นที่  
  

     ที่ประชุมรับทราบ 



๓ 

 
 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามัญ 

                ครั้งที่ 4/2561  เมื่อวันที่ 17  มกราคม  2561 

       ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเพื่อพิจารณาทักท้วง/สืบเนื่อง 

     3.1  การปรับปรุงสถานที่ (อาคารบริการวิชาการ) โดย รองคณบดีฝา่ยวิจัย  

               ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัย  ได้รายงานให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 

1 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ประชุมคณะทํางานปรับปรุงอาคารบริการวิชาการ ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการทํา

แผนพัฒนาอาคารและพัฒนาฟาร์ม ซ่ึงจะรายงานให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 

               ที่ประชุมรับทราบ 
 

                  3.2  หลักสตูร ทษ.บ.(สตัวศาสตร์) โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร  ธาราฉาย ได้รายงานให้ทราบว่า หลักสูตรฯ ได้เรียงรหัสวิชา

เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการนัดประชุมอาจารย์เพื่อระดมความคิดเห็น 
 

                ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อพิจารณา   

                   4.1  พิจารณาการเพิ่มค่าจ้างแรงงานสําหรับลูกจ้างจ้างเหมา  

          จากการทีร่ัฐบาลได้ประกาศเพิม่ค่าจ้างแรงงานข้ันต่ําในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เปน็อัตรา 

วันละ 320 บาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2561 นัน้   
                    

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้เพิม่ค่าจ้างตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน  2561 เปน็ต้นไป 
 

                  4.2 พิจารณากําหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การพิจารณาประเมินภาระงานสนับสนุน 

ยุทธศาสตรข์องบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ               
 

ตามที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ออกประกาศลงวันที่  3  มกราคม  2561 

เรื่อง กําหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ์การพิจารณา เพ่ือประเมินภาระงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการไปแล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้กําหนดสัดส่วนภาระงานเชิงพัฒนาของหัวหน้างาน

โดยให้พิจารณาจากการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 5 % , การเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 5 % และการ

จัดทําคู่มือปฏิบัติงาน/การวิจัยสถาบัน/การสร้างนวัตกรรม/การจัดทําหรือปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ 5 %  
 

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้ใช้เกณฑ์ประเมินตามประกาศของคณะไปก่อน 
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4.3  พิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติ 

ราชการประจําปีงบประมาณ 2561                    
       

 การพิจารณาตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีงบประมาณ 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ตามเอกสารเสนอต่อที่ประชุม โดยให้เอาตัวช้ีวัดใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  จํานวนแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ให้สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

การเกษตรรับผิดชอบโดยมีเจ้าหน้าที่ของคณะให้ข้อมูล   
  

                  4.4 พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ทั่วไปและข้อเสนอแนะ 

                  เนื่องจากมีข้อร้องเรียนผ่านสายตรงคณบดี เรื่อง การออกเกรดรายวิชา สศ 289 สหกิจ

ศึกษาล่าช้า 
 

                     ที่ประชุมรบัทราบและมีมติให้ออกเกรดเป็นรอบๆ โดยไม่ต้องรอให้พร้อมกันทั้งหมด 

และให้ถือปฏิบัติเหมือนกนัทุกหลักสูตรฯ โดยเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 

                   4.5  พิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสุกร

และอุตสาหกรรมการเลีย้งสุกร 

 ตามหนังสือที่ ศธ 0523.19.1.1/61  ลงวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร.

จํารูญ  มณีวรรณ (ประธานคณะอนุกรรมการบริหารงานฟาร์มสุกร) ได้นําเสนอร่างบันทึกความเข้าใจ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสุกรและอุตสาหกรรมการเล้ียงสุกร ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กับบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด เพื่อพิจารณาแทนฉบับเดิม  
 

                  ที่ประชุมเหน็ชอบ และมีมติให้แก้ไขคําและข้อความตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม   
 

                   4.6  พิจารณาผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติประจําปี 

2561    

   ตามบันทึกข้อความของสภาคณาจารย์ที่ ศธ 0523.1.1.3/ว39 ลงวันที่ 16 

กุมภาพันธ์ 2561  เรื่องการเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 

ประจําป ี2561   
  

   ที่ประชุมรับทราบ โดยมีมติให้แจ้งเวียนบุคลากรและนําเข้าประชุมในครั้งต่อไป 
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                   4.7  พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์เพื่อรับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน  

พ.ศ  2561 

                    ตามบันทึกข้อความของสภาคณาจารย์ท่ี ศธ 0523.1.1.3/ว031 ลงวันที่ 8 

กุมภาพันธ์ 2561  เรื่องการเสนอชื่ออาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2561   
 

                    ที่ประชุมมีมติไม่เสนอชื่อ 
 

  4.8  พิจารณาเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา 

    สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา  ชูเกียรติศิริ  แจ้งว่าคณะกรรมการคัดเลือกทุนฯ ได้

พิจารณาทุนและกําหนดเงื่อนไขการให้ทุนดังนี้ 

                      -ทุนศิษย์เก่า มอบให้คณะเนื่องในโอกาสที่รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ  ขันธปราบ 

เกษียณอายุราชการ  จํานวนเงิน 30,000 บาท  แบ่งเป็น 6 ทุนๆ ละ  5,000 บาท จัดสรรให้นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี จํานวน 4 สาขาวิชา   

     -ทุนของ ดร.วีรชัย  รัตนบานช่ืน จํานวนเงิน  50,000 บาท  แบ่งเปน็ทุนสําหรับ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท  แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 10,000 

บาทและระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท   แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 15,000 

บาท 

                       -ทุนของคุณคธาชัย  นิรัติศยวานิช จํานวนเงิน 20,000 บาท แบ่งเป็น 2 ทุน ๆ ละ  

รวม 10,000 บาท   

                        เงื่อนไขในการให้ทุนมีดังนี้ 

                        1. ขาดแคลนทุนทรัพย์  

                        2. ระดับปริญญาตรีมีผลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 2.50   

                        3. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติและต้องโทษพัก

การเรียน 

                        4. มีความกตัญญู, ขยันหมั่นเพียร และมีจิตสาธารณะ 

             ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

    4.8 พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร ์(หลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

                      ประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ได้นําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตว

ศาสตร์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) ให้พิจารณา 
 

                      ทีป่ระชมุมีมติเหน็ชอบ โดยมีการแก้ไขบางส่วนตามข้อเสนอแนะของที่ประชมุ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเชิงนโยบาย 

                                  -ไม่ม-ี 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการดําเนินงาน/รายงานความก้าวหน้า 

 6.1 รายงานผลการดําเนินงานของรองคณบดีฝ่ายต่างๆ และผู้ช่วยคณบดีฝ่าย 

พัฒนานักศึกษา 

 6.1.1  อาจารย์ ดร.วินัย   โยธินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รายงานผลการ 

ดําเนินงานให้ทราบ ดังนี้ 

  1.  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Universitias Gadjah Mada (UGM)  ประเทศอินโดนีเซีย ที่มา

ฝึกงานในคณะได้เดินทางกลับเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561  

  2.  วันที่ 11-19 มีนาคม 2561  ได้ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คัดเลือกนักศึกษา 

เพ่ือเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและภาษา ณ ประเทศไต้หวัน  มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือก 

จํานวน 2 คน คือ นายเรืองฤทธิ์  แซ่กู้ และนางสาววัชรินทร์  จันทร์ติ๊บ 

  3. ได้ส่ังทําเส้ือพ้ืนเมืองเรียบร้อยแล้ว จํานวน  72 ตัว ทางร้านนัดรับเส้ือประมาณ

กลางเดือนมีนาคม 2561    

  4. ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือทําหน้าที่สอบผู้สมัครขอรับทุน TIGA จาก

รัฐบาลไทยทั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยอ่ืน  ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีจํานวน 5 ทุน  

แบ่งเป็นคณะสัตวศาสตร์ฯ จํานวน 2 ทุน และคณะผลิตกรรมการเกษตร จํานวน 3 ทุน   
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  6.1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รายงานผล

การดําเนินงานให้ทราบ ดังนี้  

      งานหลักสูตร 

   1.  หลักสูตร ทษ.บ. อยู่ในระหว่างเชิญคณาจารย์ประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง 

  งานประกันคุณภาพการศึกษา 

1. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที ่

2/2561 ดังน้ี 

- ให้คณะฯ ตรวจสอบรายช่ือและข้อมูลอาจารย์ประจําหลักสูตร หากมีข้อมูลที่

ต้องการแก้ไขให้ติดต่อสํานกังานบริหารและพัฒนาวิชาการ 

- ให้คณะฯ ส่งข้อมูลงานวิจยัของนักศึกษาที่ดําเนินการร่วมกับอาจารย์/นักวิจยั ให้

บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อบันทึกข้อมูลลงระบบ E-manage  
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2.  รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและวันเข้ารับการประเมิน  

ประจําปกีารศึกษา 2560   

  ระดับหลักสูตร รับการประเมินระหว่างวันที่ 12-14 มิถนุายน  2561 

                  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 12 มิถุนายน 2561                       

                  - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 13 มิถนุายน 2561 

                  - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 

         โดยมีผู้ประเมินดังนี้  

                  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วิทยาเขตพิษณุโลก 

                  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร  เถียรวรกานต์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 

                  3. รองศาสตราจารย์ ดร.จําเนียร  บุญมาก  คณะบริหารธรุกิจ 

                 ระดับคณะรบัการประเมินระหว่างวันที ่4-5 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้ประเมินดังนี้ 

                  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑิชา  พุทซาคํา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

                  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักด์ิ   จมูวงษ์  คณะวิทยาศาสตร์ 

                  3. อาจารย ์ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์  คณะบริหารธรุกิจ  

                  ที่ประชุมรบัทราบ 
 

                 6.1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้รายงานผลการ

ดําเนินงานให้ทราบ ดังนี้ 

 งานนโยบาย และแผน 
1. โครงการยุทธศาสตร์เงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที ่17 มกราคม 2561        

    โครงการ/กิจกรรม      77  โครงการ/กิจกรรม 

                    ขออนุมตัิโครงการ/กิจกรรม จํานวน                   19  กิจกรรม (24.68 %) 

                    กิจกรรมทีย่ังไม่ได้รายงาน 8  กิจกรรม  

 โครงการสหกิจศึกษา และการฝึกงาน 

  - กิจกรรมที ่4 จัดนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 

 โครงการให้ทนุนกัศึกษา 

                           - กิจกรรมที่ 1 ให้ทุนนักศึกษาทีข่าดแคลนทุนทรัพย์ 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

                           - กิจกรรมที่ 1 พัฒนา/ปรบัปรงุหลักสูตร 

                           - กิจกรรมที่ 2 วิพากษ์หลกัสูตร 

โครงการพัฒนานกัศึกษา 

                           - กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาต ิ
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โครงการแข่งขันทักษะสัตวศาสตร์ กีฬาสัมพันธ์ และนันทนาการ 

                           - กิจกรรมที่ 1 สัตวศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 

                           - กิจกรรมที่ 2 กีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 

                           - กิจกรรมที่ 3 แข่งขันทกัษะเกษตรแม่โจ ้

  2. โครงการงบบูรณาการฯ ในปีงบประมาณ 2562 ได้ส่งเอกสารโครงการไปมหาวิทยาลัย

เรียบร้อยแล้ว 

  3. การยื่นคําของบประมาณงบลงทุน หมวดที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ในงบประมาณปี 2562 

คือ รายการโรงเรือนไก่เนื้อและโรงเรือนพักโคนม ในส่วนของแบบแปลนโรงเรือนยังไม่เรียบร้อยทําให้ส่ง

ข้อมูลไม่ทันในปีงบประมาณ ดังนั้นจึงต้องยื่นคําขอในปีงบประมาณต่อไป 

  งานประชุมและฝึกอบ 

  1. เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมของประเทศภูฎาน ซ่ึงรัฐบาลของประเทศภูฎาน

ขอเพ่ิมผู้เข้าร่วมอบรมอีก จํานวน  5 คน/หลักสูตร  ซ่ึงจะได้ทําหนังสือแจ้งให้กับอาจารย์ที่รับผิดชอบทราบ

ต่อไป 

  งานวิจัย 

  1. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการผู้ตรวจ

สัตว์ทดลอง มีข้อเสนอแนะให้คณะสัตวศาสตร์ฯ ปรับปรุงเรื่องส่ิงแวดล้อมของฟาร์มให้เหมาะสมกับเล้ียง

สัตว์ทดลอง 

  งานบริการวิชาการ 

  1.  ในระหว่างปิดภาคเรียน วิทยาลัยเกษตรกรรมลําพูน ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้า

ฝึกงานในฟาร์มทั้ง 3 ฟาร์ม 

                   อ่ืนๆ 

1. ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการ 

จัดทําแผนผังฟาร์มใหม่และเรื่องการจ่ายภาษีธุรกิจที่เป็นอันตรายว่าจะต้องจ่ายอย่างไร และมีความประสงค์ให้

คณะทําหนังสือแจ้งบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด ในกรณีที่ปล่อยน้ําลงในแปลงหญ้าทําให้

กลายเป็นหนองน้ํา 
 

    ที่ประชุมรับทราบ 

  6.1.4  สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา  ชูเกียรติศิริ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้

รายงานผลการดําเนินงานให้ทราบ ดังนี้ 

  1. ได้มีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการคัดเลือกทุนแทนอาจารย์ทีล่าออกและอาจารย์ที่ลา

ศึกษาต่อ โดยจะแต่งตัง้ อาจารย์ ดร. สุบรรณ  ฝอยกลาง เปน็กรรมการ เพิม่ และเปลี่ยน อาจารย์ ดร.  

วันทมาส  จนัทะสินธุ ์จาก กรรมการ เปน็กรรมการและเลขานุการ  

  2. กิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย   มหาวิยาลัยได้จัดสรร

งบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมทําหมันสุนัขจรจัด จํานวนเงิน 10,000 บาท จึงได้ประสานงานกับมูลนิธิ care 

for dog เพื่อมอบเงินจํานวนดังกล่าวให้กับมูลนิธิฯ ไว้ใช้จัดการเวชภัณฑ์สําหรับสัตว์ โดยให้ทางมูลนิธิรับสุนัข
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ของมหาวิทยาลัยไปดําเนินการให้ ซ่ึงได้ประสานงานกับกองอาคารสถานที่ และคณะต่างๆ ให้จับสุนัขให้กับ

มูลนิธิฯ เป็นรุ่นๆ ไป 

  3. เข้าร่วมตรวจฟาร์ม ณ ศูนย์บํารุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซ่ึงเป็นฟาร์ม

ที่มีไก่พันธุ์พ้ืนเมืองชนิดต่างๆ  และศูนย์ฯ มีความต้องการให้นักศึกษาเข้าไปฝึกงานเพ่ือปรับปรุงพันธุ์ไก่

ในช่วงปิดภาคเรียน จึงได้ประสานงานกับนักศึกษาสาขาสัตว์ปีก ช้ันปีที่ 3 จํานวน 6 คน     
 

      ที่ประชุมรับทราบ 
 

                6.2  รายงานผลการดําเนินงานของประธานหลักสูตรฯ 

6.2.1 อาจารย์ ดร. อานนท์  ปะเสระกัง  ได้รายงานแทนประธานอาจารย์ประจําหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ดังนี้ 

1. การประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ รอบที่ 1 ประจําภาคการศึกษาที่  

1/2561 เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 – 18 มกราคม 2561  ยังไม่มีผู้สมัครทั้งน้ียังมีการประกาศรับสมัคร

อีก 2 รอบ คือ 

- รอบที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 15 มีนาคม 2561 

- รอบที่ 3  ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2561 

2.  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 อยู่ในระหว่างให้ สกอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3.  หลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษได้ร่างเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการปรับแก้ไขจาก 

อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ 

                   4. วันที่ 22 มกราคม 2561 ได้จัดติดตามนักศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงปัญหา/อุปสรรค 

ในการเรียนและเพ่ือให้เป็นไปตามแผนการศึกษา  
 

ที่ประชุมรับทราบ 

6.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ ประธานอาจารย์ประจํา หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รายงานดังนี้ 

 1. การประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ รอบที่ 1 ประจําภาคการศึกษาที่  

1/2561 เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 – 18 มกราคม 2561  มีผู้สมัคร  จํานวน 1 คน และได้ผ่านการสอบ

สัมภาษณ์  ทั้งนี้ยังมีการประกาศรับสมัครอีก 2 รอบ คือ 

- รอบที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 15 มีนาคม 2561 

- รอบที่ 3  ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2561 

2. การปรับปรุงหลักสูตรฯ อยู่ในระหว่างให้สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการตรวจสอบ  

ก่อนส่งไป สกอ. (ส่งให้สํานักบริหารเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2560) 

3. กําหนดให้วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)  

 ในครั้งนี้มีผู้ประสงค์เข้าสอบจํานวน 2 คน 

 



๑๐ 

 
4. นายรชานนท์  ธนภัทรพงศ์ ได้ผ่านการสอบประมวลความรู้ (สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 7 

กุมภาพันธ์ 2561 เรียบร้อยแล้ว 
 

                      ที่ประชุมรับทราบ 
 

           6.2.3 อาจารย์ ดร.จํารูญ  มณีวรรณ ประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รายงานผลการดําเนินงานให้ทราบ ดังนี้  

   1. การพิจารณาผลคะแนนหรือเกรดของรายวิชา สศ 497 สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 

1/2560 ของนายสิทธิชัย ปะบือ จากการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ที่ประชุมเห็นชอบให้มี 2 

แนวทางเพ่ือให้นักศึกษาตัดสินใจเลือก คือ  

 - ติด OP โดยให้ไปฝึกงานสหกิจศึกษาอีกคร้ังในภาคเรียนที่ 1/2561 พร้อมทํา

รูปเล่มและนําเสนอตามข้ันตอนหลังจากเสร็จส้ินการฝึกงานสหกิจศึกษา  

 - ให้ผลคะแนนหรือเกรดเป็น F รายวิชาน้ี  โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนใหม่ เป็น

รายวิชา สศ 498 การเรียนรู้อิสระ ในภาคเรียนอ่ืนๆ (โดยฝึกงาน 2 เดือน และเรียนวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ 

พร้อมทํางานวิจัยทางสัตวศาสตร์)   

   2.  ผลการเลือกสาขาวิชาเอกของนักศึกษา ช้ันปีที่ 3 มีดังนี้ 

 - สาขาสัตว์ปีก   จํานวน   35  คน 

 - สาขาการผลิตสุกร จํานวน   34 คน 

  - สาขาโคนมและโคเนื้อ จํานวน   30 คน 

  - สาขาอาหารสัตว์ จํานวน  12 คน    

  ที่ประชุมรับทราบและมีมติให้สิทธินักศึกษาโควตาบุตรเกษตร , ศาสตร์ของพระราชา 

เรียนในสาขาวิชาที่ต้องการก่อน และให้วิเคราะห์สาเหตุที่นักศึกษาเลือกสาขาวิชาอาหารสัตว์น้อย  
 

                           6.3  ติดตามผลการดําเนินงาน 

                                           6.3.1 ผลการดําเนินงานฟาร์มและห้องปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 1  ปี  2561 

6.3.1 สรุปผลการดําเนินงานฟาร์มและห้องปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 1  ปี  2561   

          ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ 

       นายโยธิน  นันตา  นักวิทยาศาสตร์  ได้รายงานผลการดําเนินงานตามเอกสารแนบเสนอ

ต่อที่ประชุมสรุปดังนี้       

  รายรับ  

   - รายได้จากการบริการวิชาการ จํานวนเงิน 113,042.68 บาท 

   - รบัจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จํานวนเงิน 100,000.00  บาท 

           รวมรายรับ จํานวนเงิน 213,042.68 บาท 

 

 

 



๑๑ 

 

      รายจ่าย    

   - ค่าใช้จ่าย (เงินรายได้)  จํานวนเงิน     857.00 บาท  

   - ค่าใช้จ่าย (เงินงบประมาณ) จํานวนเงิน   4,280.00 บาท 

     รวมรายจ่าย  จํานวนเงิน  5,137.00 บาท 

  คงเหลือ  

                                  เงินงบประมาณแผ่นดิน      จํานวนเงิน    95,720.00  บาท 

                          เงินรายได้                             จํานวนเงิน  112,185.68 บาท 

                รวมจํานวนเงินคงเหลือ 207,905.68 บาท 

                   ปัญหาและอุปสรรค 

                  -ไม่มี- 

     ข้อเสนอแนะ 

                  -ไม่มี- 
     

  ฟาร์มโคนมและโคเนื้อ 

  นายอภิชาติ หมั่นวิชา  นักวิชาการสัตวบาล ได้รายงานผลการดําเนินงานตามเอกสารแนบ

เสนอต่อที่ประชุมสรุปดังนี้         

งบประมาณ 

  รายรับ  

  - รายได้จากเงินผลผลิตฟาร์ม   จํานวนเงิน  125,932.00  บาท 

  - รบัจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จํานวนเงิน 200,000.00    บาท 

         รวมรายรบั  จํานวนเงิน   325,932.00 บาท 

      

  รายจ่าย    

  - รายจ่ายจากเงินรายได้ผลผลิตฟาร์ม  จํานวนเงิน    39,500.00  บาท  

  - รายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน   จํานวนเงิน    168,231.00   บาท 

             รวมรายจ่าย     จํานวนเงิน  207,731.00 บาท 

  คงเหลือ  

                              เงินรายได้จากเงินรายได้ผลผลิตฟาร์ม   จาํนวนเงิน    86,432.00  บาท 

                     เงินงบประมาณแผ่นดิน                      จํานวนเงิน    31,769.00  บาท 

    รวมเงินคงเหลือ      118,201.00 บาท 

                   หมายเหตุ : ยอดคงเหลือ (เฉพาะรายได้ผลผลิต) ยังไม่ได้หักให้มหาวิทยาลัยฯ และคณะ 

  ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องหว่านปุ๋ย เครื่องปลูกหญ้า ฯลฯ 
 

  ที่ประชุมรับทราบ  
    



๑๒ 

 

     ฟาร์มสัตว์ปีก 

  นายครรชิต  ชมภูพันธ์   นักวิชาการสัตวบาล  ได้รายงานผลการดําเนินงานตามเอกสาร

แนบเสนอต่อที่ประชุมสรุปดังนี้       

  งบประมาณ 

  รายรับ  

  - รายได้จากเงินผลผลิตฟาร์ม             จํานวนเงิน    47,835.00  บาท 

                     -รายได้จากเงินผลประโยชน์               จํานวนเงิน     30,600.00  บาท 

  - รบัจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน            จํานวนเงิน  200,000.00  บาท 

    รวมรายรับ                  จาํนวนเงิน  278,435.00 บาท 

      รายจ่าย    

  - รายจ่ายจากเงินรายได้ผลผลิตฟาร์ม  จํานวนเงิน  16,441.00   บาท  

  - รายจ่ายจากเงินรายได้ผลประโยชน์     จํานวนเงิน   -                บาท              

                     - รายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน    จํานวนเงิน  91,190.00 บาท               

    รวมรายจ่าย     จํานวนเงิน  107,631.00 บาท 

  คงเหลือ  

                             เงินรายได้จากเงินรายได้ผลผลิตฟาร์ม   จาํนวนเงิน  31,394.00    บาท 

                             เงินรายได้จากเงินผลประโยชน์             จาํนวนเงิน   30,600.00    บาท 

                             เงินงบประมาณแผ่นดิน                      จํานวนเงิน  108,810.00 บาท 

                           รวมเงินคงเหลือ 170,804.00  บาท 

                   หมายเหตุ : ยอดคงเหลือ (เฉพาะรายได้ผลผลิตและรายได้เงินผลประโยชน์) ยังไม่ได้หักให้

มหาวิทยาลัยฯ และคณะ  

  ปัญหาและอุปสรรค  

  1. อากาศหนาวเย็นมาก ต้องใช้แก๊สเป็นเช้ือเพลิงในการให้ความอบอุ่นลูกไก่มากข้ึน   

  2. เกิดแผ่นดินไหวคืนวันที่  11  มกราคม  2561 ทําให้ไก่ไข่โครงการความร่วมมือกับซีพี

ตื่นตกใจช็อคตายจํานวน  25 ตัว และมีสุขภาพอ่อนแอลงบ้างบางส่วน  

         ข้อเสนอแนะ 

  1. สัญญาโครงการความร่วมมือซีพี ยังไม่ได้ทําสัญญา    

          2.  ไก่ฟ้าหลังขาวและนกยูงไทย (รับบริจาค) ยังไม่ได้มีใบอนุญาตเล้ียง 

                   3. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ อภ.2 จากเทศบาล

ตําบลหนองหาร (เดือนพฤษภาคม 2561) ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

 

             ที่ประชุมรับทราบ  

 
 



๑๓ 

 

             ฟาร์มสุกร 

  นายกิตติพงษ์  ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล  ได้รายงานผลการดําเนินงานตามเอกสารแนบ

เสนอต่อที่ประชุมสรุปดังนี้       

  รายรับ  

  - รายได้จากเงินผลผลิตฟาร์ม                 จํานวนเงิน  134,220.00  บาท 

                    - รายได้จากเงินผลประโยชน์                   จํานวนเงิน  605,020.20  บาท 

  - รบัจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน               จํานวนเงิน  200,000.00   บาท 

                                 รวมรายรับ จํานวนเงิน  939,240.20  บาท 

      รายจ่าย    

  - รายจ่ายจากเงินรายได้ผลผลิตฟาร์ม                จํานวนเงิน       5,200.00  บาท  

  - รายจ่ายจากเงินรายได้ผลประโยชน์                  จาํนวนเงิน   35,427.00  บาท  

                    - รายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน                  จํานวนเงิน 178,145.00  บาท     

                              รวมรายจ่าย  จํานวนเงิน 218,772.00  บาท 

  คงเหลือ  

                    เงินรายได้จากเงินรายได้ผลผลิตฟาร์ม   จํานวนเงิน 129,020.00    บาท 

                             เงินรายได้จากเงินผลประโยชน์             จาํนวนเงิน   569,593.20  บาท 

                             เงินงบประมาณแผ่นดิน                      จํานวนเงิน    21,855.00   บาท 

                           รวมเงินคงเหลือ   720,468.20  บาท 

                      หมายเหตุ : ยอดคงเหลือ (เฉพาะรายได้ผลผลิตและรายได้เงินผลประโยชน์)ยังไม่ได้หักให้

มหาวิทยาลัยฯ และคณะ  

 

  ปัญหาและอุปสรรค  

1.  ได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์เปล่ียนฤดูกาลทําให้เกิดการสูญเสียสุกรมากข้ึน 

2.  มีผู้เข้าใช้บริการในฟาร์มจํานวนมากส่งผลให้เส่ียงต่อการติดโรคระบาด 

ข้อเสนอแนะ 

   1. ควรปรับปรุงหรือเพ่ิมระบบฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าฟรืมและปิดถนนทางผ่านหน้าฟาร์ม 

2. ควรให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตอย่างเพียงพอ 
  

                   ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 
   



๑๔ 

 

  6.3 จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์, จรรยาบรรณข้าราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

        -ไม่มี- 

  6.4 รายงานสถานะการเงิน   

   นางสาวอรทัย  ปรีชา  นักวิชาการเงินและบัญชี ได้รายงานสถานะการเงินประจําปี

งบประมาณ  2560 ณ  วันที่ 16  กุมภาพันธ์  2561 ตามเอกสารแนบเสนอต่อที่ประชุม 
           

                    ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ 

    7.1  รายงานผลการใช้ไฟฟ้าและนํ้าประปา 

  นายธนกร  เคหา   ได้รายงานการใช้ไฟฟ้าและน้ําประปา ประจําเดือนมกราคม 2561 

ตามเอกสารแนบเสนอต่อที่ประชุม 
 

      ที่ประชุมรับทราบ 

 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น.  

 

          
         (นางรจนา  อุดมรกัษ์) 

              ผู้ช่วยเลขานุการ 

      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

         

 
(นางแสงจนัทร์   ศรีวังพล) 

เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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